

Số: **4890**/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **05** tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Thứ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo Vũ Văn Tâm
tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi
thủy sản đến năm 2020**

Ngày 03/10/2012, tại Hà Nội, Thứ trưởng Vũ Văn Tâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (Chương trình 188). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 188. Sáu khi nghe báo cáo và các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự, Thứ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo đã kết luận một số nội dung sau:

1. Đối với Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản):

a, Khẩn trương hoàn chỉnh lại báo cáo cuộc họp của Ban chỉ đạo Chương trình. Trong báo cáo cần bám sát nội dung của Chương trình, bổ sung, cập nhật thông tin về tình hình triển khai Chương trình 188 tại các địa phương; phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và đề xuất giải pháp.

b, Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai Chương trình 188 đến năm 2020 trong đó có giai đoạn 2013-2015 để trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Nội dung kế hoạch hành động cần bám sát nội dung và mục tiêu của Chương trình 188; đặc biệt làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên nhằm tập trung điều tra, thống kê nguồn lợi thủy sản ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản nói chung và nguồn lợi thủy sản ven bờ nói riêng làm cơ sở cho bố trí, tổ chức lại sản xuất và phát triển bền vững. Làm rõ các giải pháp về vốn, trong đó cần có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

c, Rà soát, đưa vào kế hoạch danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện từ năm 2013 trình Tổng cục thủy sản tổng hợp, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Trước mắt phối hợp với Bộ Tài chính sớm hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình đồng bộ từ

Trung ương đến địa phương; tiếp tục đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung danh mục các Chương trình đầu tư hạ tầng thủy sản vào Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg.

d, Về Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam: đề nghị Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có báo cáo đầy đủ về tình hình triển khai; các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Quỹ và đề xuất các giải pháp, báo cáo Bộ và các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình.

2. Đối với các địa phương:

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Chương trình; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung và bố trí nguồn vốn cho triển khai các hoạt động của Chương trình bắt đầu từ năm 2013.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Thành viên BCD Chương trình 188;
- Lưu: VT, TCTS.

